

60 NĂM HÒA NHỊP dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam

KỶ 2: NHỮNG TRANG BÁO GÓP PHẦN ĐÁNH MỸ

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng ngày một cao, tờ Tin Thái Bình không còn phù hợp, tháng 12/1961, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết nghị thành lập Báo Tiến Lên. Thực hiện Quyết nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo Tiến Lên chính thức ra số đầu tiên ngày 1/1/1962.

Tiến Lên - vừng vàng ngày buổi đầu

Nhà văn Bút Ngữ chia sẻ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương phát triển tờ Tin Thái Bình lên thành tờ báo từ năm 1960. Khi biết được thông tin này, anh em đang làm Tin Thái Bình rất mừng, ngay lập tức phân công nhiệm vụ, cử người lên Báo Nhân Dân để học hỏi kinh nghiệm. Phải mất khá nhiều thời gian trong xây dựng, hoàn thiện để ấn thành lập báo. Riêng phần đặt tên cũng có nhiều ý kiến, song cuối cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với tên Báo Tiến Lên để phát huy truyền thống của báo chí cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám (tờ Tin Tiến Lên đã từng hoạt động giai đoạn 1937 - 1939).

Cuối năm 1961, sau một hội nghị nghe báo cáo để ấn thành lập báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết nghị về thành lập Báo Tiến Lên do đồng chí Ngô Duy Đồng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách về đường lối, chủ trương của tờ báo, đồng chí Trần Ngạn, Trưởng ban Tuyên huấn làm Chủ bút, đồng chí Vũ Văn Hán làm thư ký trực tiếp phụ trách tòa soạn. Thời gian đầu, Báo chỉ có gần 10 cán bộ chủ yếu từ tờ Tin Thái Bình chuyển sang, mọi người khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ xuất bản số báo đầu. Sau hơn một tháng chuẩn bị kỹ công



Số báo Xuân Mậu Thân năm 1968.

cho các bài viết, xã luận, vẽ mảng séc, maket, cuối tháng 12/1961, Báo Tiến Lên in thử để xin ý kiến của lãnh đạo và bạn đọc trong tỉnh. Ngày 1/1/1962, Báo Tiến Lên, cơ quan của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Thái Bình ra số đầu với 4 trang, khổ 30 x 40cm. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước ngoặt lịch sử của báo chí cách mạng tỉnh Thái Bình. Từ đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã thực sự có một tờ báo,

nhịp cầu nối Đảng, chính quyền với nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, chính quyền.

Cũng theo chia sẻ của nhà văn Bút Ngữ, 7 người tham gia những số báo đầu tiên đều là những người đã có kinh nghiệm như: ông Vũ Văn Hán từng phụ trách tờ Tin Tân Ngạn, ông Nguyễn Văn Thủy từng phụ trách Tin Thái Bình, những người viết như Vũ Văn Khánh, Bút Ngữ, Nguyễn Văn Hoa... đều đã có thời gian làm tại Tin Thái Bình nên ngay từ

những số đầu, Báo Tiến Lên được trình bày khoa học, nội dung sâu sắc, phong phú. Tiếp nối Tin Thái Bình 5 ngày ra một số, mỗi số Tiến Lên thường đều có xã luận do các đồng chí lãnh đạo báo trực tiếp viết, nhiều chuyên mục được đăng tải như: hoạt động khắp nơi, khoa học và đời sống, miền Nam anh dũng, sinh hoạt Đảng... Tháng 3/1962, cơ quan Báo Tiến Lên thành lập Chi bộ Đảng. Chi bộ đã lãnh đạo, xây dựng tờ báo nhanh chóng được bạn đọc xa gần và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đón đọc, yêu mến, cộng tác và ủng hộ. Chỉ sau một năm hoạt động, Báo đã có đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên đông đảo. Hơn 600 cộng tác viên thường xuyên đưa tin, viết bài, chụp ảnh, vẽ tranh cho Báo, mỗi số báo sử dụng trên dưới 80% số tin, bài của cộng tác viên, thông tin viên và bạn đọc đã góp phần làm nên sự phong phú và thu hút của tờ báo. Thời gian đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cũng rất quan tâm đến công tác thông tin viên, cộng tác viên của Báo. Hàng năm, Báo tổ chức hội nghị thông tin viên, cộng tác viên, có đại diện các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo, sau 3 năm hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn tặng bằng khen cho các cộng tác viên tiêu biểu.

Làm vang phong trào

"Thóc thừa cân, quân vượt mức"

Đầu năm 1963, sau khi được Bác Hồ góp ý, Báo Tiến Lên đổi thành Báo Thái Bình tiến lên. Đến tháng 1/1972, Báo Thái Bình tiến lên đổi thành Báo Thái Bình cho đến hiện nay. Những nhà báo của cả một thời kỳ gian khổ nhưng không quản ngại vất vả, hy sinh đã làm vang lên những phong trào thi đua quyết thắng, đồng góp một phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đánh thắng giặc Mỹ ở miền Nam. Nhìn lại những trang báo ngày ấy, qua các chuyên mục phong phú mang đậm tính chính luận như: "Lý tưởng của chúng ta", "Lập công chống Mỹ", "Viết Nam anh dũng", "Báo công 5 tấn"... mỗi hôm nay như được nhìn lại cả một thời kỳ hoa lửa, vừa tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa quyết tâm đánh đuổi đế quốc Mỹ của thập niên 60 - 70 thế kỷ XX.

Nếu như trước cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Báo tập trung tuyên truyền thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất về cải tạo và phát triển nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp XHCN thì từ tháng 8/1964, sau khi Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, Báo Thái Bình đã thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, tuyên truyền xây dựng hậu phương vững mạnh, hết lòng chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền Nam. Trong thời gian Mỹ ném bom ác liệt, Báo cũng nhiều lần phải sơ tán khỏi thị xã nhưng các kỳ báo vẫn ra đều, chuyên mục ổn định. Năm 1965, báo tăng lên 2 kỳ/tuần, ra vào thứ 4, thứ 7 tập trung động viên và ca ngợi tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường chi viện cho miền Nam của thanh niên đồng thời cổ

vũ các phong trào thi đua ở hậu phương như: "Tay cày, tay súng. Tay búa, tay súng. Tiếng hát át tiếng bom", "Thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang", "Thóc thừa cân, quân vượt mức"... Nhà báo Lê Trọng, nguyên Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Thái Bình chia sẻ, suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, nhiều phóng viên phải đi tác nghiệp bằng đôi chân, viết báo chỉ có cây bút, trang giấy, song mỗi người đều làm việc bằng tinh thần hăng say, hết mình, giặc Mỹ ném bom ở đâu, phóng viên có mặt ở đấy phân ánh. Trong một bài viết ghi lại về một trận ném bom ác liệt, nhà văn Bút Ngữ chia sẻ, đó là vào 5 giờ sáng, giặc Mỹ ném bom xuống làng Phương Man (huyện Thái Thụy). Ông cùng phóng viên Minh Lập vội về Phương Man. Chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp, xung phong là điều kiện tiên quyết của chúng tôi... Năm 1965, Báo cũng phối hợp với Ban Tuyên huấn, Đài Truyền thanh tỉnh tổ chức thảo luận trên báo chuyên đề kéo dài nhiều tháng về thâm canh lúa. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, sự phản ánh sâu, đọo bám sát đề trên các số báo không chỉ cung cấp thông tin mà còn cung cấp một lượng kiến thức lớn cho nhiều cá nhân, tập thể. Như riêng việc báo tuyên truyền về điển hình hợp tác xã Tân Phong (Việt Hùng, Vũ Thư) là hợp tác xã đầu tiên đạt 5 tấn thóc/ha vào năm 1966, chỉ riêng trong 1 năm đã có hàng trăm tin, bài ảnh về Tân Phong. Với sự biểu dương, cổ vũ của báo, từ một Tân Phong, Thái Bình đã nhân lên nhiều Tân Phong, là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn thóc/ha, cũng là một trong những tỉnh có số lượng thóc phục vụ quân dân miền Nam không chiến cao nhất miền Bắc. Bà Trần Thị Tuyền, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Vũ Thư, một trong những thành viên của đội khoa học kỹ thuật hợp tác xã

Tân Phong vào những năm 1965 - 1967 chia sẻ: Ngày ấy, Báo Thái Bình tiến lên đưa tin tuyên truyền thường xuyên về hợp tác xã. Chính sự cổ vũ, động viên tích cực của Báo đã thôi thúc cả tập thể thi đua làm việc để xây dựng Tân Phong thành một hợp tác xã điển hình của cả miền Bắc thời kỳ ấy. Điều đặc biệt vinh dự đối với những người làm Báo Thái Bình thời kỳ đó mà rất ít báo địa phương trên miền Bắc có được là dù là tờ tin hay đã lên là tờ báo, Bác Hồ vẫn dành sự quan tâm, thường xuyên đọc Báo Thái Bình tiến lên. Bác đã thường huy hiệu cho 67 nhân vật được biểu dương trên Báo... Cùng với bằng khen, Bác cũng "tặng" một số "bằng chề" những việc làm chưa tốt được Báo phản ánh để thấy, ngay từ thời kỳ ấy, tính phê bình, khiển trách của Báo đã rất mạnh mẽ và sắc sảo. Trong số 7 nhà báo tham gia những số báo Tiến Lên đầu tiên, đến nay còn hai người là nhà văn Bút Ngữ và nhà báo Lê Trọng nay đều đã hơn 90 tuổi. Hai nhà báo lão thành chia sẻ sự quan tâm của Bác, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sự yêu mến, tin tưởng của nhân dân dành cho tờ báo luôn là sự cổ vũ lớn lao với những người làm báo thời kỳ ấy. Dù trang thiết bị nghèo nàn, thiếu thốn và lạc hậu song những nhà báo của thời kỳ hoa lửa bằng tấm lòng sáng trong với nghề đã ghi lại trung thực một giai đoạn lịch sử khốc liệt nhưng chói sáng. Họ tự hào và vinh dự đã được đóng góp một phần công sức vào chặng đường xây dựng, trưởng thành của báo chí cách mạng Thái Bình, vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

(còn nữa)
TRẦN HƯƠNG

Bài viết sử dụng tư liệu từ Địa chí Thái Bình, Lịch sử Đảng bộ Thái Bình, các tài liệu liên quan, ý kiến, tư liệu của các nhà báo lão thành và đồng nghiệp.

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thực hiện mục tiêu chung đến hết tháng 12/2021 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên; trong tháng 1/2022 hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 - 18 tuổi, cùng với các tỉnh, thành phố, Thái Bình đang tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Những ngày này, với tinh thần khẩn trương, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh tốc độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tại Công ty Tân Đề (thành phố Thái Bình), ngày 16/12 Công ty triển khai đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 30 với 6.000 liều vắc-xin được phân bổ. Để bảo đảm tiến độ, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức tiêm cả buổi tối, thời gian từ 19 - 21 giờ từ ngày 20 - 22/12. Công tác tiêm được tổ chức tại 36 điểm tiêm trên địa bàn huyện. Mỗi điểm tiêm có tối thiểu 7 cán bộ thực hiện

theo nguyên tắc một chiều. Để nâng cao nhận thức của công nhân, người lao động trong tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp, qua radio và có tờ hướng dẫn sau tiêm, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, giải đáp các thông tin về tiêm chủng giúp công nhân, người lao động hiểu đúng, hiểu đủ về tiêm vắc-xin. Đến nay, tỷ lệ tiêm đã đạt khoảng 96%, chỉ còn một số trường hợp mang thai và người có bệnh nền.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, từ ngày 20/12 huyện Hưng Hà triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 30 với 6.000 liều vắc-xin được phân bổ. Để bảo đảm tiến độ, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức tiêm cả buổi tối, thời gian từ 19 - 21 giờ từ ngày 20 - 22/12. Công tác tiêm được tổ chức tại 36 điểm tiêm trên địa bàn huyện. Mỗi điểm tiêm có tối thiểu 7 cán bộ thực hiện

các nhiệm vụ đón tiếp, đo thân nhiệt, phát khẩu trang, sàng lọc, tiêm vắc-xin, theo dõi sau tiêm và cập nhật dữ liệu tiêm chủng... Kết thúc mỗi buổi tiêm, các đơn vị thực hiện tiêm tổng hợp số liệu báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Thái Bình đã tổ chức rà soát lại toàn bộ các trường hợp tiêm vắc-xin theo các nhóm. Các địa phương chủ động kế hoạch tiêm vắc-xin; khi có vắc-xin về sẽ triển khai tiêm nhanh từ 24 - 48 giờ, đồng thời rà soát các trường hợp chưa tiêm để tiến hành tiêm vét. Những trường hợp chưa tiêm như: người có bệnh nền, sức khỏe yếu... tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá lại nếu tiêm được sẽ tổ chức tiêm. Hiện Thái Bình đang đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc-xin cho những người trong độ

tuổi chỉ định tiêm chủng và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Dù công tác tiêm chủng được thực hiện khẩn trương bảo đảm an toàn, hiệu quả nhưng vẫn phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Những ngày qua, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh phức tạp, các ca mắc cộng đồng xuất hiện ở một số địa phương. Theo nhận định của ngành Y tế, nguyên nhân là do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Dịch bệnh đã xâm nhập vào các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện và một số địa điểm tập trung đông người... Do đó, tiêm ần nhiều nguy cơ bùng phát mạnh trong những ngày lễ, tết sắp tới. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, cùng với 3 trụ cột chính là cách ly, xét nghiệm, điều trị, công thức phòng, chống dịch đã được Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nhắc tới, đó là "5K" + vắc-xin + thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác. Điều này cho thấy vai trò của vắc-xin rất quan trọng. Vì thế, mỗi người dân cần chủ động đăng ký, tiêm vắc-xin khi đến lượt để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, tránh tình trạng không tiêm, bị mắc Covid-19 sẽ phải tự bỏ chi phí điều trị như một số tỉnh, thành phố đang nghiên cứu, áp dụng.



Người lao động được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

NHƯ HOÀNG

QUỲNH GIAO

Đích nông thôn mới nâng cao



Đường giao thông xã Quỳnh Giao.

xây dựng cơ bản, đồng thời tập trung kiến thiết để đáp ứng nhu cầu của xây dựng NTM nâng cao. Xã xây dựng kế hoạch sử dụng đất, chủ yếu là đầu tư quy hoạch xây dựng đất để thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Trong 2 năm (2020 - 2021) đã quy hoạch đất, nhất là đất có diện tích dưới 3ha (đất xen kẹt), tổ chức bán đấu giá cho nhà dân, 5 tỷ đồng. Từ nguồn thu này, xã từng bước thanh toán nợ xây dựng cơ bản, đến nay đã hoàn thành và tiếp tục đầu tư cho các thôn, tu sửa trường học, đường giao thông, xây dựng bờ ao, khu trung tâm hành chính của xã...

Thôn Sơn Đống có 550 hộ với trên 2.000 khẩu. Từ khi xã triển khai chương trình xây dựng NTM tiến tới NTM nâng cao, thôn luôn là điểm sáng trong việc huy động sức dân, huy động nguồn xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí được giao. Ông Phạm Tiến Mục, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ:

Ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng NTM nâng cao, từ đầu tiên đến quản chúng nhân dân trong thôn luôn tích cực trong mọi hoạt động của thôn, từ việc đóng góp kinh phí để xây dựng cổng làng, nhà văn hóa, hội trường thôn đến việc hiến đất, tường bao để mở rộng đường; kêu gọi con em xa quê thành đạt ủng hộ để hoàn thành các tiêu chí. Theo thống kê, trong quá trình xây dựng NTM và NTM nâng cao, toàn thôn đã huy động từ nguồn xã hội hóa, đóng góp của nhân dân tổng số tiền trên 3 tỷ đồng triển khai các hoạt động, nhân dân hiến trên 1.000m² đất để làm đường. Giờ đây đường làng ngõ xóm sạch đẹp, các công trình xây dựng trong thôn khang trang, tinh thần người dân phấn khởi và luôn đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện về xây dựng NTM. Ông Hoàng Hữu Tiên, thôn Sơn Đống tâm sự: Năm nay tôi gần

100 tuổi, tuy không đi lại để ngắm đường làng ngõ xóm nhưng hàng ngày thấy loa truyền thanh của xã, con cháu trong gia đình nói về sự đổi thay của quê hương, nhất là địa phương sắp được tỉnh công nhận xã NTM nâng cao tôi thấy rất vui. Trong đây cuộc sống người dân khá khấm, đường làng ngõ xóm nhỏ hẹp, lầy lội bùn đất; khi Đảng, Nhà nước có chủ trương xây dựng NTM, tôi thấy đây là chủ trương rất đúng và trúng, hợp lòng dân.

Ông Nguyễn Đình Thiệu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giao cho biết thêm: Đến nay, 11/11 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của xã đã được huyện thẩm định đều đạt và vượt mức độ đề ra, xã đang hoàn thiện các thủ tục chờ tỉnh thẩm định để sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu.

NGUYỄN CƯỜNG